



TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH – CÔNG TY CỔ PHẦN

Địa chỉ: Số 189 Đường Lâm Tiên – TT Đông Anh – H Đông Anh – TP Hà Nội

Tel: 024.38833779-38833781 - Fax: 024.38833113

Website: eemc.com.vn - Email: mail@eemc.com.vn

THÔNG BÁO

SỬ DỤNG TEM CHỐNG HÀNG GIẢ ĐIỆN TỬ SMS ĐỐI VỚI MÁY BIẾN ÁP CỦA EEMC

Kính gửi: Quý Khách hàng

Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC) xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của EEMC trong suốt hơn 46 năm qua.

Trải qua gần nửa thế kỷ từ ngày thành lập đến nay, EEMC luôn đổi mới để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi khách hàng. Các sản phẩm, đặc biệt là máy biến áp mang thương hiệu EEMC đã được đánh giá cao và tin tưởng về chất lượng, độ bền, tính ổn định lâu dài.

Lợi dụng thương hiệu, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh để trục lợi, trong thời gian qua, trên thị trường đã xuất hiện nhiều cơ sở nhái tên, sản xuất hàng giả, hàng nhái thương hiệu EEMC, gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của khách hàng. Những sản phẩm này thường được sản xuất từ vật liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, thậm chí chỉ lấy máy cũ sơn lại vỏ rồi tiêu thụ.

Để giúp khách hàng chủ động nhận diện đúng sản phẩm chính hãng do EEMC sản xuất, từ ngày 01 tháng 8 năm 2017, EEMC sử dụng tem chống hàng giả ứng dụng công nghệ điện tử SMS tiên tiến nhất hiện nay thay thế cho mẫu tem cũ. Tem chống hàng giả điện tử sms được sử dụng cho toàn bộ sản phẩm do EEMC sản xuất, tem SMS được dán trong lý lịch và trực tiếp trên sản phẩm. Quý khách hàng vui lòng xem hướng dẫn dưới đây để xác thực được việc mua sản phẩm chính hãng của EEMC.

Các sản phẩm đã được dán tem mẫu cũ hoặc xuất kho trước ngày 01 tháng 8 năm 2017 vẫn có giá trị lưu hành bình thường. Để được dán tem điện tử SMS thay thế, hoặc khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, xin quý khách hàng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (84) 24 38833781, email: eemckinhdoanh@gmail.com để được hỗ trợ.

Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần trân trọng kính báo và rất mong nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng.

Trân trọng cảm ơn. *si*

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Vũ Cường

